



สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต  
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8188 โทรสาร 0 2149 5531



กรมสุขภาพจิต

Department of Mental Health

## ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ตลอดเวลา 14 ปี ที่จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ภาครัฐเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดราชบุรี เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-25 ปี จำนวน 141,997 คน คิดเป็นร้อยละ 97.51 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเรือนจำ รวม 456 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 65 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 และมีผลงานของชมรมทุกประเภทคือ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเยี่ยม 2 ชมรม, รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร 1 ชมรม, รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 4 ชมรม

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 มีสมาชิก จำนวน 5,612 คน การจัดกิจกรรมเน้นสมาชิกคิดเป็น ทำเป็น การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมและการแสดงอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีสาระเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด ส่งตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่จังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน คือ สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับในสังคม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 2 สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครและแกนนำประจำศูนย์ จำนวน 16 คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอิคิว และกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน กิจกรรมที่ได้รับความนิยม คือ การทำแอปพลิเคชัน หนังสือ ทำขนมขาย และประดิษฐ์สิ่งของ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดอยากมีเพื่อน” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม